

## นอศตราดามุส ทายว่าเกิดสงครามโลกหรือไม่?

ในช่วงเดือนกันยายน 2544 มีข้อความสำเนาแจกจ่ายไปในที่ต่างๆ ดังนี้

" ในเมืองของเทพเจ้า จะมีลูกไฟขนาดยักษ์  
พี่น้องสองคนจะฉีกจากกันด้วยฤทธิ์ของความตื่นตระหนก ขณะที่ป้อมค้ายังมั่นคงอยู่  
ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะยอมแพ้  
มหาสงครามครั้งที่สามจะเริ่มขึ้นเมื่อเมืองกำลังใหม่ "

" ในวันที่ 11 เดือน 9  
นกโลหะ 2 ตัว บินเข้าชนอนุสาวรีย์สูงทั้งสอง  
ในเมืองใหม่  
และแล้วโลกจะสิ้นสุด ณ บัดนั้น "

นอศตราดามุส 1654

ผู้เขียนข้อความข้างบนนี้อ้างว่า ได้มาจากหนังสือของนอศตราดามุส ซึ่ง  
ข้อความนี้ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดย **ตรงทั้ง  
เวลา สถานที่ และ เหตุการณ์**

ตรงเวลา คือ ตรงวันที่ 11 เดือน 9 คือ เดือนกันยายน ตรงสถานที่ คือ เมือง  
ใหม่ เมืองใหม่ ก็คือเมืองยอร์กใหม่ หรือ นิวยอร์ก ตรงรายละเอียดของเหตุการณ์  
คือ มีเครื่องบินชนตึกสูงที่เปรียบเทียบกับว่า นกโลหะบินชนอนุสาวรีย์สูง นับว่าคำ  
ทำนายนี้แม่นยำจริงๆ ยังเหลือแต่มหาสงคราม และ วันสิ้นโลก เท่านั้น ที่ไม่ทราบว่าจะ  
เป็นไปได้หรือไม่? ถ้าเป็นจริงจะถึงเมื่อไร?

เมื่อตึกสูง เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ถูกทำลายราบลง และ ตึกกระทรวงกลาโหมถูก  
โจมตี ประชาชนผู้ไม่เกี่ยวข้องหลายพันคนต้องสิ้นชีวิต ทุกคนจึงตื่นตระหนก คาด  
เดาต่อไปว่า จะเกิดเหตุการณ์ร้ายอะไรต่อไปอีก จะกลายเป็นสงครามศาสนา

หรือไม่? จะเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือไม่? จะถึงขั้นวันสิ้นโลกหรือเปล่า? ความกลัว ความสับสน ทำให้คนวิ่งหาที่พึ่ง บางคนสวดมนต์ บางคนย้ายที่อยู่ บางคนกักตุนสินค้า และหลายคนพึ่งหมอดู หมอดูระดับโลกที่คนทั้งหลายต้องนึกถึงก่อน คือ นอสตราดามุส นอสตราดามุสตายไปนาน เกือบ 500 ปีแล้ว แต่เขียนคำทำนาย บอกเหตุการณ์ร้ายของโลกไว้หลายเรื่อง เมื่อใดที่เกิดเหตุการณ์ร้ายต่างๆ คนทั่วโลกจะนึกถึงนอสตราดามุส

ข่าวของยาฐาในอินเทอร์เน็ต เมื่อ 19 กันยายน 2544 กล่าวว่า หนังสือนอสตราดามุส เป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในเดือนกันยายน 2544

" นอสตราดามุสทำนายเหตุการณ์ต่างๆของโลกได้แม่นยำ " สุภาพสตรีหลายท่านกล่าวอย่างมั่นใจ ซึ่งเป็นธรรมชาติของผู้หญิงที่ไวต่อเหตุการณ์ร้ายกว่าผู้ชาย สำหรับผู้ชาย ก็มีหลายท่านที่ให้ความสนใจนอสตราดามุส แม้จะดูแบ่งรับแบ่งสู้ ไม่จริงจังนัก

คำวิจารณ์มีต่อไปว่า " คราวนี้เห็นจะเกิดสงครามล้างโลก เพราะว่าอเมริกา อับอายมาก คงล้างแค้น ทางด้านฝ่ายผู้ก่อการร้าย ก็ไม่ได้มีคนเดียว มีพรรคพวกมากมายหลายประเทศ ดังนั้นน่าจะเกิดสงครามกระจายไปทั่วโลก และคราวนี้เป็นสงครามศาสนา เมื่อเป็นสงครามศาสนา จึงมีคนพลีชีพมาก ทำให้สงครามยืดเยื้อรุนแรง ยุติยาก " แล้วแถมวิจารณ์ต่อทำยว่า " ตามที่นอสตราดามุสทำนายไว้ ในที่สุดคงต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์ แล้วคนทั้งโลกก็คงไม่เหลือ"

ตั้งแต่ เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ นิ่งพับเพียบลงไป ผมก็ได้ยินมาอย่างนี้หลายครั้ง ยิ่งกว่านั้นยังมีเสียงกำชับแถมว่า "คุณตุนอาหาร เครื่องใช้ไว้พร้อมแล้วยัง? มาฆ่าหมูหยอง ไข่เค็ม อย่าลืมนะ น้ำมันด้วย อย่าลืม อ้อ! ตะเกียงน้ำมันพืช หรือน้ำมันทีนวัตมนก็ได้"

ความสนใจและความกังวลของชาวโลก ทำให้หลายคนสนใจนอสตราดามุส นอสตราดามุส ทำนายไว้ว่าอย่างไร แล้วจะเป็นจริงตามที่ว่าไว้หรือไม่ สงครามโลกจะเกิดจริงหรือไม่?

สิ่งที่ควรทราบ คือ นอสตราดามุส มีตัวมีตน เพราะมีประวัติยืนยันไว้หลายแห่ง

ลักษณะการทำนายเหตุการณ์ของนอสตราดามุส มี 2 ประการ คือ

(1) เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส 4 ท่อนให้จบความ เรียกว่า **ควอเทรน** (quatrain)

และ

(2) กล่าวเป็นปริศนาให้ทายเอาเอง ไม่บอกตรงๆ

การเขียน 4 ท่อนให้จบ ทำให้ดูขลังดี ดูเป็นบทกวีอย่างหนึ่งแม้จะไม่มีคำคล้องจองกัน และ ยังเป็นข้ออ้างได้ว่า ไม่สามารถกล่าวละเอียดได้ เพราะเนื้อที่จำกัด ขอให้ตีความเอาเอง

การเขียนเป็นปริศนา ทำให้ตีความได้หลายอย่าง เหมือนการไขหอย ซึ่งไม่มีทางผิด ถ้าผิดก็ต้องโทษคนอ่านว่า อยากรังเองทำไม ขอยกตัวอย่างคำทำนายของนอสตราดามุส สักหนึ่งตอน ดังนี้

" ปี 1999 เดือน 7

จากท้องฟ้าจะมีราชาแห่งความตื่นตระหนกลงมา

ทำให้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของมงโกลคืนชีพ

ก่อนและหลังดาวอังคาร เพื่อปกครองด้วยความโหดดี "

(Century x, Quatrain 72)

ราชาแห่งความตื่นตระหนกจากท้องฟ้า คือ อะไรก็ได้ที่น่ากลัว อาจเป็นฟ้าผ่า อาจเป็นอุกบาต อาจเป็นนกตัวใหญ่ หรืออะไรก็ได้ ยิ่งสมัยนี้มีเครื่องบิน มีจรวด มีระเบิด จึงไม่อาจบอกได้แน่นอน

กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของมงโกล (ที่จริงในต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสเขียนว่า norman แปลว่า คนไม่มีบ้านอยู่) คือ ใคร? อาจเป็นชาวมงโกเลีย อาจเป็นคนผิวเหลือง มงโกลอาศัยอย่างคนเอเชีย อาจเป็นเพียงคำเปรียบเทียบกับผู้มีอำนาจ หรือผู้ชั่วร้าย

ก่อนและหลังดาวอังคาร อาจหมายถึงก่อนที่ดาวอังคารจะเข้าใกล้โลกที่สุดและ  
หลังที่ดาวอังคารเคลื่อนห่างออกไปแล้ว อาจหมายถึงวันอังคาร อาจหมายถึงวัน  
จันทร์และวันพุธ อาจหมายถึงคนเกิดวันอังคาร อาจหมายถึงสงคราม

อย่างไรก็ตาม ปี1999 เดือน 7 ผ่านมาแล้ว จากท้องฟ้าก็ไม่มีอะไรลงมา  
กษัตริย์มงโกลไม่มีแล้ว เพราะประเทศมงโกลเลยไม่มีกษัตริย์แล้ว และไม่มีฤทธิ์เดช  
มากเหมือนสมัยเจงกิสข่าน ก่อนและหลังดาวอังคาร ก็ไม่มีอะไรที่สื่อถึงสงครามในปี  
1999 และที่ว่า มาปกครองประเทศด้วยความโชคดี ก็ไม่เห็นมีโชคดีเกิดขึ้นในถิ่นใดใน  
โลก ความหมายโดยรวมของคำทำนายจะหมายถึงอะไรก็ได้แล้วแต่คนจะคิดกันไป  
พวกที่บ้าคลั่งคำทำนายของนอสตราดามุสก็พยายามหาคำตอบเข้าข้างให้ตรงจนได้

ประวัติและคำทำนายของนอสตราดามุส แม้จะหาอ่านได้ง่าย แต่ก็ผิดพลาดไป  
มาก ผู้ที่อยากรู้จริงๆ ควรค้นคว้าด้วยตนเอง จะได้ความจริงมากกว่า คำทำนายที่  
เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส ได้ถูกแปลออกมาเป็นภาษาต่างๆหลายภาษา ซึ่งก็ผิดพลาดไป  
นอกจากผิดพลาดไปแล้ว เมื่อเห็นว่าการทำนายผิดพลาดไป ก็ดัดแปลงต่อไปให้  
ใกล้เคียง เนื่องจากผู้ดัดแปลงมีหลายคน จึงดัดแปลงได้หลายอย่าง ไม่ตรงกัน เช่น

คนที่1 แปลว่า

*"ในปีของศตวรรษใหม่และ9เดือน*

*จากท้องฟ้าจะมีราชาแห่งความตื่นตระหนกลงมา*

*ท้องฟ้าจะไหม้ไฟน 45องศา*

*ไฟจะลุกลามเข้าสู่เมืองใหญ่แห่งใหม่"*

คนที่2 แปลว่า

*" ปี 1999 เดือน 7*

*จากท้องฟ้าจะมีราชาแห่งความตื่นตระหนกลงมา*

*ทำให้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของมงโกลคืนชีพ*

*ก่อนและหลังดาวอังคาร เพื่อปกครองด้วยความโชคดี "*

*(Century x, Quatrain 72)*

แต่คนที่3 แปลว่า

" ในวันที่ 11 เดือน 9  
 นกโหลหะ 2 ตัว บินเข้าชนอนุสาวรีย์สูงทั้งสอง  
 ในเมืองใหม่  
 และแล้วโลกจะสิ้นสุดณบัดนั้น "

นอศตราดามุส 1654

คนที่ 4 เขียนว่า

" ในเมืองของเทวดามีลูกไฟใหญ่  
 พี่น้องสองคนฉีกขาดจากกันโดยความโกลาหล  
 แม้ป้อมยังแข็งแรงอยู่  
 ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะยอมแพ้

คนที่ 5 เห็นว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ตรงนัก จึงแปลว่า

" เมื่อดาวหางมรณะผ่านสองพัน  
 เด็กใจเจ้าอารมณ์สองพวคนำฝูงนกปรกมาป่าใส่กัน  
 เกิดเป็นยักษ์หายตัวไล่กินคน ทุกคนเล่นคนดูตายฝ่ายละครึ่ง  
 สันติสุขจะคลุมโลกไปอีกร้อยปี"

ทั้งหมดนี้ล้วนแต่ขงปลอมทั้งนั้น คนแปลคนที่ 1 และ 2 ไม่ทราบว่าเป็นใคร คนแปลคนที่ 3 โทกไม่แนบเนียน *ถือว่าผีเขียน* เพราะปี 1654 ไม่มีนอศตราดามุส เนื่องจากสิ้นชีวิตไปแล้วเมื่อ 1566 คนแปลคนที่ 4 ชื่อ นีล มาร์แชล (Neil Marshall) เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบร็อค (Brock) ที่คานาดา เขาทำรายงานเรื่อง "นอศตราดามุส : การวิเคราะห์วิกฤตการณ์" เป็นการบ้านส่งอาจารย์เมื่อปี ค.ศ. 1999 นับว่าใกล้เคียงความเป็นจริงมาก ในขณะที่เขาเขียนยังไม่ส่อเค้าว่าจะมีเหตุการณ์ร้าย ข้อความที่ มาร์แชลเขียนเป็นเพียงต้องการยกตัวอย่างที่เขาเขียนขึ้นเองให้ดูว่า ถ้าเขาเขียนอย่างนี้ ก็สามารถแปลได้หลายอย่าง เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นอย่างไร ก็แปลเข้าข้างจนถูก อยู่ดี แล้วเขาสรุปว่า นอศตราดามุสเขียนเป็นแบบใช้อุบาย เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น ก็ตีความหมายว่าใช่แล้ว ซึ่งแม้เหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นอย่างอื่น ก็แปลได้ถูกอีก ไม่มีวันผิด

ส่วนคนที่5นั้น ผมเขียนยกเมฆขึ้นมาเอง เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น ก็แปล  
ความหมายได้ถูกทั้งขึ้นทั้งล่อง เขียนเล่นสนุก อย่าถือเป็นเรื่องจริงจังเลย

ของจริงที่นอสตราดามุสเขียน ที่ใกล้เคียงกับคำทำนายที่กล่าวทั้งหมดข้างต้น  
เป็นดังนี้

“ Cinq et quarante degrez ciel bruslera  
Feu approcher de la grand cit'e neuve  
Instant grand flamme esparsa sautera  
Quand on voudra des Normans faire preue ”

Century 6, Quatrain 97

แปลเป็นภาษาไทยว่า

“ ห้าและสี่สิบชั้นท้องฟ้าจะไหม้  
ไฟลามเข้าสู่เมืองใหญ่ใหม่  
เปลวไฟบางๆขนาดใหญ่จะกระโดดขึ้นทันใด  
เมื่อบางคนต้องการจะตรวจสอบนอร์แมนส์ ”

คำทำนายสำหรับศตวรรษที่6 กลุ่มคำ4 ลำดับที่ 97

แต่นี้ก็เป็นคำทำนายสำหรับร้อยปีที่6 หรือศตวรรษที่6 นับจากการเขียนของ  
นอสตราดามุส นอสตราดามุสเขียนคำทำนายมาแล้วประมาณ450ปี ปัจจุบันอยู่  
ในช่วงร้อยปีที่ห้า ผิดไปราวร้อยปี

เมื่อเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นแล้ว ผู้ที่เลื่อมใสนอสตราดามุส ก็หาทางแปล  
เหตุการณ์ให้ใกล้เคียงหรือตรงคำทำนายให้ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีปัญญาทายให้ถูก  
ได้ ผมจะลองแปลคำทำนายให้ดูบ้างดังนี้

“ปีห้าคุณสี่สิบเศษ ท้องฟ้าจะไหม้  
ไฟจะลุกลามเข้าสู่เมืองที่มีชื่อใหม่ (เมืองอะไรก็ได้ที่มีชื่อnew)  
เปลวไฟ(จากปืนพ่นไฟ)จะแผ่พุ่งไปทันที  
เมื่อบางคนเที่ยวไล่ตามหาผู้ที่บอกว่าไม่ใช่”

แปลอย่างนี้ใกล้เคียงความจริงที่สุดใช่ไหม ที่ใกล้เคียงมาก เพราะแปลสมรวม รอยเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว

ผมเขียนเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2544 มีเหตุการณ์อย่างนี้บ้างแล้ว แต่ไม่ ทั้งหมด หากบังเอิญทายถูกหมดก็ขอส่วนบุญให้ผมบ้างก็แล้วกัน

สำหรับผู้สนใจประวัติของนอสดราดามุส ตามหลักฐานปรากฏว่า นอสดราดามุส (Nostradamus) ชื่อเต็มว่า มิแชล เดอ โนสตราดาม (Michel de Nostradame) เกิดที่เมือง แซงต์ เรมี เดอ โปรวองซ์ (St. Remy de Provence) ประเทศฝรั่งเศส เขาเกิดเมื่อ 14 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1503 (พ.ศ. 2046) สิ้นชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1566 (พ.ศ. 2109) รวมอายุ 63 ปี เป็นคนยุคตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนต้นๆ ยุคของนอสดราดามุส ผ่านมาประมาณ 400 ปีเศษแล้ว ไม่ทราบว่ามีท่านผู้ใดเกิดทันบ้างหรือไม่

นอสดราดามุส เรียนวิชาโหราศาสตร์จากคุณปู่ และอาจเรียนจากผู้อื่นอีกบ้าง ส่วนทางวิชาการ นอสดราดามุส เรียนจนจบแพทย์ ระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย มงเปอลีเย ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ฉะนั้นเขาจึงเป็นทั้งหมอดูและหมอรักษาโรค เขา ทำนายเหตุการณ์ของบ้านเมืองต่างๆ และของโลกไว้มาก

อย่างไรก็ตาม นอสดราดามุสไม่เคยทำนายเหตุการณ์ถูกแบบตรงๆ นอกจาก จะต้องแปลปริศนาให้ตรงหรือใกล้เคียงหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว (แบบนี้ใครๆ ก็ทำได้)

**ฉะนั้นอย่าได้ตกอกตกใจกับคำทำนายของนอสดราดามุส เป็นจริงได้ยาก เหตุร้ายที่เกิดก็ไม่ได้ทายไว้ ที่ทายไว้ก็ไม่เกิด ผู้ที่ศึกษาคำทำนายของนอสดราดามุส อย่างจริงจังและไม่มั่งมาย กล่าวว่ คำทำนายของเขา ถ้าตีความอย่างยุติธรรมแล้ว ปรากฏว่า ผิด90เปอร์เซ็นต์ ถูก10 เปอร์เซ็นต์**

ขอแนะนำว่า ถ้าจะทำนายเหตุการณ์ ก็ขอให้ใช้ข้อมูลและเหตุผลว่ากันดีกว่า แม้จะผิดก็ไม่เสียใจ ขณะนี้อเมริกันนั้นเดินทัพไปแล้ว และกำลังงงกับความรู้ใหม่ที่ ได้รับทราบ จนตัดสินใจไม่ถูกว่าจะใช้วิธีการแบบใดดี และจะรบกันกับใครบ้าง

รุนแรงแค่ไหน หรือเป็นเพียงขู่ คงเอาแน่ไม่ได้ เพราะสงครามขึ้นอยู่กับความตั้งใจของทั้งสองฝ่าย

อย่างไรก็ตาม อเมริกาไม่ชำนาญสงครามกองโจรก่อการร้าย ฉะนั้นจึงไม่มีหลักประกันใดๆที่จะยุติสงครามได้โดยอเมริกาได้ชัยชนะ เพราะฝ่ายศัตรูไม่แสดงตนเมื่อยังไม่สบโอกาสก็สงบอยู่ แต่จะใช้โอกาสที่ผ่อนคลายงาน จึงไม่มีฝ่ายใดชนะเด็ดขาด ยิ่งกว่านั้น ประเทศที่มีเสรีภาพมากอย่างอเมริกา มีจุดเปราะบางที่ผู้ก่อการร้ายจะปฏิบัติการได้ไม่ยากนัก หากมีการก่อการร้ายในอเมริกาเป็นระยะๆ จะทำให้ประชาชนเกิดความรำคาญและเสียขวัญ ไม่เป็นอันทำมาหากิน เศรษฐกิจของอเมริกาก็จะมีปัญหา จนถึงขั้นคนทั่วโลกเลิกซื้อเงินดอลลาร์ ซึ่งปัจจุบันอเมริกาก็ใช้กระดาษพิมพ์ไปทั่วโลกโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์เทียบค่าเลย (ผิดกับเงินของอีกหลายประเทศ ที่มีหลักทรัพย์เทียบค่าเงิน มากบ้างน้อยบ้าง สำหรับเงินบาทไทย มีหลักทรัพย์เทียบค่าเต็ม 100เปอร์เซ็นต์) แต่คนทั้งโลกก็ยอมรับกัน ดอลลาร์อเมริกาจึงทรงอำนาจอยู่ได้ ถ้าเศรษฐกิจอเมริกามีปัญหา ต่อไปอาจไม่ค่อยมีใครซื้อดอลลาร์อเมริกาอีกนัก ซึ่งเป็นผลเสียร้ายแรงต่ออเมริกา

จุดเปราะบางอีกอย่างหนึ่งของอเมริกา คือ มีคนอเมริกัน และ องค์การ ต่างๆ กระจายไปทั่วโลก จึงป้องกันการก่อการร้ายได้ยาก คนจึงทำยอมได้เปรียบคนคอยระวัง ประเด็นสำคัญอีกอย่างคือ ผู้นำการก่อการร้ายมิได้มีแต่นาย บิน ลาดิน แต่มีหลายพวกหลายกลุ่ม มาจากหลายแหล่ง ซึ่งการปราบปรามคนเพียงกลุ่มเดียวยอมไม่สามารถยุติสงครามได้

สิ่งที่อเมริกาต้องคำนึงถึงอีกอย่างหนึ่ง คือ **คนในอเมริกามีหลากหลายเผ่าพันธุ์ อเมริกาเป็นชาติที่ไม่มีสายพันธุ์ คนที่เข้าไปรวมกันก็รวมด้วยผลประโยชน์ การที่คนรวมกันด้วยผลประโยชน์ มิได้รวมด้วยจิตใจ วันหนึ่งก็แตกกัน เป็นกฎตายตัว ความรักดีต่อชาติก็ไม่ดีนัก สภาพเช่นนี้ล่อแหลมต่อการถูกพวกก่อการร้ายโจมตีได้ เพราะมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ถึงแม้ระบบจะดี แต่การรักษาความปลอดภัยแบบต่างคนต่างอยู่ย่อมช่วยอะไรไม่ได้นัก**

หากอเมริกาทำสงครามยืดเยื้อ และ กระจายกระจายไปหลายดินแดน พวกก่อการร้ายจะพยายามจงให้เป็นสงครามศาสนา คราวนี้อเมริกาจะรบกับหลายภูมิภาค ทำให้กำลังอ่อนแอลง การส่งกำลังบำรุงแก่ทหารทำได้ยาก ทหารจะเสียขวัญ **ในที่สุด**



**อเมริกาจะต้องพ่ายแพ้ หรือเลิกลาไปโดยไม่ชนะ** หากมีการทำสงครามและเกิดยึดเยื่อคราวนี้ อเมริกาจะเสียเปรียบยิ่งกว่าครั้งทำสงครามเวียดนาม เพราะสนามรบมิได้จำกัดเฉพาะที่อย่างเวียดนาม แต่เกิดได้ทั้งในอเมริกา และทุกแห่งในโลกก็เป็นสนามรบได้

อเมริกาควรสนใจการแก้ปัญหาระหว่างปาเลสไตน์ กับ ยิว ถ้าอเมริกาไม่ลำเอียงเข้าข้างยิว การแก้ปัญหาที่สำเร็จอย่างเป็นธรรม เป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่าย แม้ว่าจะไม่่ง่ายนัก จากอดีต อเมริกามักดำเนินนโยบายผิดพลาดในแก้ปัญหากับต่างประเทศอยู่เนืองๆ หวังว่าคราวนี้ อเมริกาคงจะฉลาดในการตัดสินใจ และไม่พาชาวโลกเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3

อยากให้ข้อสังเกตว่า แม้อเมริกาจะมีความรู้ต่างๆมากมาย เป็นเจ้าแห่งวิทยาการ แต่อเมริกาขาดความรู้เรื่องคน

**โดยเฉพาะไม่ค่อยรู้ว่า "คนในโลกเขามีความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนที่ตัวคิดอย่างไรบ้าง"**

นอนหลับฝันดีเกิด อย่างกลัวจนเกินเหตุไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อะไรมันจะเกิด ก็ต้องเกิด อะไรที่ไม่เกิด ทำอย่างไรก็ไม่เกิด เพื่อความรอบคอบ ควรเตรียมปัจจัยสี่ไว้ให้พร้อม ลองสมมุติเหตุการณ์ว่า หากสินค้าต่างๆขาดแคลน เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไร

อย่าลืม “เศรษฐกิจพอเพียง” ลดความต้องการลง แล้วพึ่งตัวเองให้มาก ฝึกปลูกผักไว้รับประทาน หัดเดินให้มากใช้รถแต่น้อย ของใช้ที่ชำรุดนำมาซ่อมแซมให้ใช้ได้ สำนวจดูของเก่าๆว่ายังมีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ ก็นำมาเตรียมพร้อมไว้ ถึงแม้สงครามไม่เกิดก็ไม่เสียหายอะไร ถ้ามีสงครามก็มีความเดือดร้อนน้อย

แล้วอย่าลืมเรื่องสำคัญ คือ **พร้อมใจกัน**ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ที่มีความทุกข์ อย่าใจร้ายใจดำเอาเปรียบผู้อื่น ความมีน้ำใจเอื้ออารีอย่างพร้อมเพรียงกันเท่านั้น จะเป็นบารมีดับสงคราม **นี่คือ ทางรอดของเรา**

บุญเสริม บุญเจริญผล

25 กันยายน พ.ศ.2544

.....

| หนังสืออิเล็กทรอนิกส์    |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์(   | ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)          |
| ฟิสิกส์ 2                | กลศาสตร์เวกเตอร์              |
| โลหะวิทยาฟิสิกส์         | เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1          |
| ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย(       | แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา C     |
| ฟิสิกส์พิศวง             | สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต |
| ทดสอบออนไลน์             | วิดีโอการเรียนการสอน          |
| หน้าแรกในอดีต            | แผ่นใสการเรียนการสอน          |
| เอกสารการสอน PDF         | กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ |
| แบบฝึกหัดออนไลน์         | สุดยอดสิ่งประดิษฐ์            |
| การทดลองเสมือน           |                               |
| บทความพิเศษ              | ตารางธาตุไทย1) 2 (Eng)        |
| พจนานุกรมฟิสิกส์         | ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์        |
| ธรรมชาติมหัศจรรย์        | สูตรพื้นฐานฟิสิกส์            |
| การทดลองมหัศจรรย์        | ดาราศาสตร์ราชมงคล             |
| แบบฝึกหัดกลาง            |                               |
| แบบฝึกหัดโลหะวิทยา       | แบบทดสอบ                      |
| ความรู้รอบตัวทั่วไป      | อะไรเอ่ย ?                    |
| ทดสอบ)เกมเศรษฐี(         | คดีปริศนา                     |
| ข้อสอบเอนทรานซ์          | เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์          |
| คำศัพท์ประจำสัปดาห์      |                               |
| ความรู้รอบตัว            |                               |
| การประดิษฐ์ของโลก        | ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์     |
| นักวิทยาศาสตร์เทศ        | นักวิทยาศาสตร์ไทย             |
| ดาราศาสตร์พิศวง          | การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์  |
| การทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ |                               |

|  <b>การเรียนรู้การสอนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต</b>          |   |
|---|---|
| 1. การวัด   | 2. เวกเตอร์                                   |
| 3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  | 4. การเคลื่อนที่บนระนาบ                       |
| 5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   | 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน        |
| 7. งานและพลังงาน  | 8. การดลและโมเมนตัม                           |
| 9. การหมุน  | 10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง                    |
| 11. การเคลื่อนที่แบบคาบ   | 12. ความยืดหยุ่น                              |
| 13. กลศาสตร์ของไหล  | 14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน |
| 15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  | 16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร               |
| 17. คลื่น   | 18. การสั่น และคลื่นเสียง                     |
|  <b>การเรียนรู้การสอนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต</b>          |   |
| 1. ไฟฟ้าสถิต  | 2. สนามไฟฟ้า                                  |
| 3. ความกว้างของสายฟ้า   | 4. ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน            |
| 5. ศักย์ไฟฟ้า   | 6. กระแสไฟฟ้า                                 |
| 7. สนามแม่เหล็ก   | 8. การเหนี่ยวนำ                               |
| 9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   | 10. ทรานซิสเตอร์                              |
| 11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ  | 12. แสงและการมองเห็น                          |
| 13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   | 14. กลศาสตร์ควอนตัม                           |
| 15. โครงสร้างของอะตอม   | 16. นิวเคลียร์                                |
|  <b>การเรียนรู้การสอนฟิสิกส์ทั่วไป ผ่านทางอินเทอร์เน็ต</b>  |   |
| 1. จลศาสตร์ (kinematic)   | 2. จลพลศาสตร์ (kinetics)                      |
| 3. งานและโมเมนตัม   | 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง            |
| 5. ของไหลกับความร้อน  | 6. ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า                     |
| 7. แม่เหล็กไฟฟ้า  | 8. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง                   |
| 9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์  |   |

